

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6119 - THỨ BA NGÀY 21/6/2022 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri tại TP Bảo Lộc và huyện Di Linh

Ngày 19/6, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri xã Đại Lào, TP Bảo Lộc và xã Liên Đàm, huyện Di Linh. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Cùng tham dự buổi tiếp xúc có các ĐBQH: Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Tạo - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng

Đoàn ĐBQH Lâm Đồng; Lâm Văn Đoàn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội. Ngoài ra, còn có các đồng chí: Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng; Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;... XEM TIẾP TRANG 2

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.



NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CĂN DẶN TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ III CỦA HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM, NGÀY 8/9/1962

Đảm bảo công tác hậu cần trong lực lượng vũ trang

Công tác bảo đảm hậu cần có vị trí, vai trò rất quan trọng, góp phần tạo ra sức mạnh cho quân đội trong quá trình xây dựng và chiến đấu. Việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo là cơ sở quan trọng giúp lực lượng vũ trang Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

TRANG 2

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng



Đông chí Bùi Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhất cho thí sinh Phạm Thị Nguyệt - giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Đơn Dương. TRANG 4

18 năm nặng nghĩa tình Hoa cúc trắng

TRANG 5

KINH TẾ

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phát triển lâm nghiệp đô thị Đà Lạt

TRANG 3

Khát vọng đường nông thôn



Lâm Đồng dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 915 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành các tiêu chí về giao thông nông thôn như: duy tu bảo trì, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp trên mặt đường cũ các tuyến đường huyện, xã, thôn, ngõ xóm, nội đồng... TRANG 7

Gỡ khó cho giáo dục mầm non ngoài công lập

TRANG 5



ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT Vẻ đẹp nhân ái

TRANG 6

Trưởng Ban Nội chính Trung ương...

TIẾP TRANG 1

... Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Di Linh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo TP Bảo Lộc, huyện Di Linh và đông đảo bà con cử tri 2 địa phương.

Tại các buổi tiếp xúc, ông Trần Đình Văn đã báo cáo tới cử tri 2 địa phương về kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 5 luật, 16 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 3, cho ý kiến về 6 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Các luật, nghị quyết được thông qua là những cơ sở pháp lý quan trọng, tiếp tục góp phần bảo vệ quyền và nghĩa vụ của công dân, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến vào nội dung các phiên thảo luận. Đồng thời, đăng ký phát biểu với nhiều lượt ý kiến đại diện cho tiếng nói của cử tri tham gia góp ý về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022...

Cử tri TP Bảo Lộc và huyện Di Linh đã bày tỏ vui mừng trước kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và những hoạt động tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; những kết quả mà tỉnh nhà đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đồng thời có nhiều ý kiến gửi đến đại biểu Quốc hội, tập trung vào một số nội dung như: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sau dịch bệnh, giải pháp bình ổn giá cả một số mặt hàng thiết yếu đặc



Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao tặng 1.000 thùng sữa TH tới Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận để trao tặng cho học sinh, trẻ em khó khăn tỉnh Lâm Đồng.

biệt là xăng - dầu; quản lý giá cả dịch vụ khám, chữa bệnh và đặc biệt là các chế độ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, chế độ hưởng Bảo hiểm xã hội; những bất cập trong đời sống sách giáo khoa, vấn đề sử dụng đất nông nghiệp; chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi, xử lý ô nhiễm môi trường; công tác quản lý đất đai, xây dựng, quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng, trồng cây phân tán đang là vấn đề bức thiết cần được chú trọng thực hiện; công tác cải cách thủ tục hành chính còn rất nhiều hạn chế gây nhiều phiền hà, bức xúc cho Nhân dân; những vấn đề liên quan đến giao thông nông thôn; công tác phòng, chống, giảm thiệt hại do thiên tai.

Cùng đó là nhu cầu bức thiết việc triển khai

thi công Dự án Cao tốc Dầu Giây - Bảo Lộc - Liên Khương để đảm bảo lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế của Lâm Đồng và các tỉnh; cần có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại công trường học trên Quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Di Linh; việc 9 năm mới nâng ngạch lương cho giáo viên, nhân viên giáo dục khỏi tiểu học là quá chậm cần xem xét.

Đặc biệt, đối với công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt nhiều kết quả nổi bật từ Trung ương đã tạo niềm tin rất lớn cho Nhân dân cả nước. Song những vấn đề tiêu cực còn lớn, đặc biệt là ở các địa phương cần tiếp tục được tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm để tạo niềm tin tuyệt đối cho Nhân dân. Đối với Lâm Đồng cần xử lý nghiêm và dứt điểm các tồn

tại trong quản lý đất đai, xây dựng và quản lý, bảo vệ rừng.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo TP Bảo Lộc cùng huyện Di Linh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S đã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S đề nghị TP Bảo Lộc và huyện Di Linh, phải tập trung chỉ đạo các địa phương và cơ quan chức năng xử lý thấu đáo các kiến nghị, bức xúc của cử tri theo thẩm quyền để tạo niềm tin cho Nhân dân.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền tại buổi tiếp xúc. Trong đó, nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng từ Trung ương là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Bản chất của tham nhũng là do suy thoái quyền lực, đạo đức, lối sống cần phải đánh mạnh để triệt tiêu ra khỏi xã hội. Cơ quan phòng, chống tham nhũng phải "liêm chính và cương trực". Đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng 2 địa phương TP Bảo Lộc và huyện Di Linh tiếp thu, trả lời thấu đáo những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chuyển đến Quốc hội và các bộ, ngành chức năng xem xét giải quyết, thảo luận để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thời gian tới.

Ngày nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng 40 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Đại Lào (Bảo Lộc) và xã Liên Đàm (Di Linh); đồng thời, trao tặng 1.000 thùng sữa TH cho học sinh, trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. **K. PHÚC**

Đảm bảo công tác hậu cần trong lực lượng vũ trang

Thượng tá Phùng Mạnh Hùng - Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, khẳng định: Trong suốt 10 năm qua, bằng việc thực hiện tốt Nghị quyết 623, Bộ CHQS tỉnh đã huy động, phát huy nguồn lực xây dựng tiềm lực, thể trận hậu cần khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và đột xuất.

Cụ thể, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu trong các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương, chú trọng đầu tư phát triển những ngành kinh tế trọng điểm, có lợi thế và khả năng cạnh tranh gắn với xây dựng nông thôn mới, vừa phục vụ nhu cầu dân sinh, vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời, tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lập quy hoạch tổng thể xây dựng thể trận quân sự trong KVPT; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích Quốc phòng - An ninh và các lĩnh vực khác đáp ứng yêu cầu phát triển an toàn, bền vững kết hợp Kinh tế - Quốc phòng, Quốc phòng - Kinh tế, trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án Quy hoạch căn cứ hậu cần kỹ thuật cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố. Tập trung các nhiệm vụ phối hợp với lãnh đạo huyện Lạc Dương nhằm xây dựng căn cứ hậu cần kỹ thuật tại đây làm điểm cho Quân khu.

Ông Phạm Triệu - Bí thư Huyện ủy Lạc Dương khẳng định: Lãnh đạo địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời xác định vị trí quy hoạch căn cứ hậu cần quân sự trên địa bàn phù hợp với quyết tâm tác chiến phòng thủ đã được cấp trên phê duyệt. Được khảo sát, quy hoạch từ năm 2008, đến nay, trên địa bàn huyện Lạc Dương cơ bản đã quy hoạch được vị trí và đưa vào sử dụng một số công trình quốc phòng trong

Công tác bảo đảm hậu cần có vị trí, vai trò rất quan trọng, góp phần tạo ra sức mạnh cho quân đội trong quá trình xây dựng và chiến đấu. Việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo là cơ sở quan trọng giúp lực lượng vũ trang (LLVT) Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Đảm bảo công tác quân nhu trong LLVT là một trong những hoạt động của nhiệm vụ hậu cần.

KVPT của huyện.

Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo thường xuyên của Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất. Hằng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt cho huấn luyện, luyện tập, diễn tập KVPT, diễn tập chiến đấu phòng thủ. Điều đó đã được chứng minh rõ trong thời điểm dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng, ngành Hậu cần của LLVT đã đảm bảo tốt nhất cho việc triển khai nhiệm vụ chống dịch, đặc biệt là việc xây dựng Bệnh viện dã chiến quy mô 300-500 giường.

Công tác quân nhu trong LLVT được đảm bảo. Kết quả tăng gia sản xuất giai đoạn 2013-2022 đạt trên 14 tỷ đồng/năm. Thường xuyên

bảo đảm được 98-100% nhu cầu rau xanh ăn tại bếp, 40-50% nhu cầu thịt, 19-24% nhu cầu cá tươi. Làm tốt công tác bảo đảm quân trang, quân lương cho các đối tượng theo quy định. Công tác quân y cũng được thực hiện tốt bảo đảm quân số khỏe thường xuyên là 99,4% (vượt 0,4% so với kế hoạch) và phối hợp với các ngành liên quan làm tốt công tác khám tuyển sức khỏe trong tuyển quân, tuyển sinh quân sự, công tác quân dân y kết hợp.

Trong giai đoạn 2013-2022, toàn tỉnh cơ bản đã xóa hết nhà cấp 4 xuống cấp, đang từng bước triển khai xây dựng mới được trụ sở làm việc của các Ban CHQS huyện, thành phố. Chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng nhà làm việc Ban CHQS xã, phường, thị trấn theo chỉ tiêu

của Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh đề ra. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm cùng cố, sửa chữa doanh trại cơ quan đơn vị, cảnh quan môi trường, hệ thống sân đường nội bộ bảo đảm "Chính quy, xanh, sạch, đẹp".

Công tác xăng dầu, công tác vận tải được đảm bảo phục vụ tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang.

Thời gian qua, việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy, điều hành công tác hậu cần, trong quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội được đẩy mạnh. Thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; cuộc vận động 50, thường xuyên phát huy và thực hiện hiệu quả các Phong trào "Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" và các phong trào thi đua khác đạt hiệu quả thiết thực.

Đánh giá về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Phạm Phú Ý - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khẳng định: Công tác tổ chức bảo đảm hậu cần trong LLVT tỉnh Lâm Đồng đã từng bước thực hiện có hiệu quả, chất lượng, kết quả năm sau đều tăng cao so năm trước, tạo được sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày được cải thiện, doanh trại từng bước khang trang, xanh, sạch, đẹp. Thường xuyên làm tốt công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; các căn cứ hậu cần trong KVPT tỉnh được quan tâm đầu tư. Công tác bảo đảm hậu cần, tài chính đã đạt được những thành tích quan trọng, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh "Mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác Quân sự - Quốc phòng của LLVT tỉnh. **NGỌC NGÀ**

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phát triển lâm nghiệp đô thị Đà Lạt

Việc ứng dụng khoa học lâm nghiệp phát triển đô thị Đà Lạt góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giữ danh hiệu “thành phố trong rừng”

Nghị quyết về phát triển thành phố Đà Lạt giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI (2020-2025) nêu rõ mục tiêu xây dựng Đà Lạt thành đô thị hiện đại, trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp mang tầm quốc tế gắn với quy hoạch phát triển “Thành phố trong rừng, rừng trong thành phố”. Trong đó nhấn mạnh việc sử dụng đất đai hợp lý, phát triển hạ tầng đô thị hiện đại thông minh, bảo tồn sinh thái; ưu tiên thu hút đầu tư xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục chất lượng cao, khu dân cư cao cấp, khu nghỉ dưỡng sinh thái hiện đại; phát triển đô thị Đà Lạt tăng trưởng xanh, bền vững; xây dựng các “làng đô thị xanh”, thí điểm mô hình “nông nghiệp đô thị” gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Từng bước sắp xếp, quy định mật độ và các vùng được xây dựng nhà kính, nhà lưới nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị; đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, nâng cao độ che phủ của rừng đến năm 2025 đạt 53%.

Tỷ lệ cây xanh là một tiêu chí trong xây dựng, quy hoạch đô thị, có ý nghĩa lớn trong bảo vệ môi trường và cảnh quan thành phố Đà Lạt. Với tốc độ đô thị hóa nhanh trong hơn 1 thập kỷ gần đây thì việc phát triển lâm nghiệp đô thị, sử dụng hiệu quả diện tích dành cho cây xanh trên các tuyến đường giao thông, công viên, cụm dân cư, kênh rạch, suối... để trồng cây với cơ cấu hợp lý, kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo yêu cầu văn hóa cảnh quan, thẩm mỹ, bảo vệ môi trường, giá trị kinh tế là yêu cầu quan trọng đặt ra với một thị trấn đô thị vốn được mệnh danh là “thành phố trong rừng”. Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã định hướng hệ thống các công viên chuyên đề, công viên rừng, công viên thành phố, công viên cảnh quan dọc theo các tuyến mặt nước (hồ, sông, suối) với tổng diện tích 1.320 ha; diện tích các công viên, khu thể dục thể thao 265 ha được phân bố rải rác và gắn kết với cây xanh cảnh quan và không gian mở của toàn đô thị.

Thực hiện Chương trình “Một tỷ cây xanh” của Chính phủ, thành phố Đà Lạt đã triển khai thực hiện kế hoạch trồng 3,8 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, trồng 3 triệu cây xanh trên đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp và 800.000 cây xanh trên đất quy hoạch lâm nghiệp; với mục tiêu đạt bình quân 30 cây



Rừng thông trong nội ô Đà Lạt.

xanh trên hộ gia đình nông thôn và 2 cây xanh trên hộ gia đình đô thị. Theo đó, cây xanh trồng trên đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp như dọc 2 bên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị, đường liên xã, trục đường thôn... để tạo cảnh quan đô thị, cảnh quan nông thôn. Ở các khu dân cư, khu sản xuất tập trung, quảng trường, công viên, vườn hoa sẽ được trồng các loại cây cảnh, cây bóng mát, cây ăn quả.

Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển lâm nghiệp đô thị

Lâm Đồng là tỉnh có tiềm năng đa dạng sinh học lớn. Trên địa bàn tỉnh hiện thống kê được 3.526 loài thực vật rừng, trong đó có 1.545 loài có giá trị tài nguyên. Nhóm loài cây cảnh và bóng mát có 209 loài, chiếm 13,6%, trong đó 52 loài trên vọng cao (mang vẻ đẹp và có sức sống bền bỉ). Tuy nhiên, các loài cây bản địa chưa được khai thác hiệu quả đáp ứng nhu cầu về hoa, cây cảnh của Đà Lạt; có nhiều giống hoa thân gỗ, cây cảnh được nhập từ nước ngoài, được di thực từ các vùng, miền với chi phí lớn, nếu không được kiểm soát về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái cây bản địa. Vì vậy, việc nghiên cứu phát triển lâm nghiệp đô thị và trồng cây cảnh quan môi trường cần được quan tâm đúng mức về vấn đề xây dựng chính sách, quản lý và nhất là yêu cầu kỹ thuật như: chọn loại cây trồng, tiêu chuẩn cây trồng, phương thức trồng, kỹ thuật trồng, kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ... để đảm bảo chất lượng, hiệu quả bền vững.

Hiện nay, tỉnh vẫn chưa có nghiên cứu đầy đủ nào về nhân giống, khảo nghiệm gây trồng thành cây hoa, cây cảnh quan trên địa bàn tỉnh; chưa xây dựng được vườn vật liệu, vườn sưu tập giống, cung cấp giống tại chỗ. Các nghiên cứu khoa học cũng chưa được hệ thống hóa

thành một mối liên kết từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng như: xác định loài cây, xác định vùng phân bố, ảnh hưởng các nhân tố sinh thái đến sinh trưởng loài... Gần đây nhất, Sở Khoa học - Công nghệ Lâm Đồng đã triển khai nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu khai thác và phát triển nhanh nguồn gen các loài cây có giá trị làm cảnh (cây lá phong, cây đa tử, cây đỗ quyên) phục vụ làm cây trồng đường phố Đà Lạt”, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được giao chủ trì thực hiện đề tài. Đây là bước đi có ý nghĩa lớn nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đa dạng sinh học, các loài cây cảnh bản địa phục vụ phát triển lâm nghiệp đô thị, tăng trưởng xanh.

Không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ phát triển lâm nghiệp đô thị Đà Lạt, tăng trưởng xanh, bền vững trong thời gian tới, ngành Khoa học công nghệ Lâm Đồng sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau: chọn tạo giống cây trồng đô thị chất lượng tốt, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, hoàn thiện các hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh. Ưu tiên sử dụng cây bản địa, cây gỗ lớn lâu năm, cây đa tác dụng. Xây dựng kỹ thuật trồng và duy trì cây đô thị, quy hoạch loài cây trồng đô thị, thiết kế cảnh quan cây xanh, bảo tồn đa dạng thực vật đô thị. Với rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng cảnh quan, sẽ nghiên cứu kỹ thuật trồng hỗn giao nhiều loài cây bản địa, cây đa tác dụng, cây lâm sản ngoài gỗ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh nâng cấp không gian xanh đô thị, khu du lịch, di tích, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên cảnh quan thiên nhiên để Đà Lạt mãi là “thành phố trong rừng, rừng trong thành phố”.

QUỲNH UYÊN

Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, đến nay Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh. Được biết, tổng diện tích quy hoạch 3 loại rừng là khoảng 601.477 ha, chiếm 61,55% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Trong đó gồm: rừng đặc dụng 83.674 ha, chiếm 13,91% diện tích đất lâm nghiệp; rừng phòng hộ 172.800 ha, chiếm 28,73%; rừng sản xuất 345.003 ha, chiếm 57,36%.

Độ che phủ rừng tỉnh Lâm Đồng là 57,97% (chỉ tính cho diện tích đất có rừng). Tổng diện tích đất lâm nghiệp điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để chuyển sang quy hoạch sử dụng cho các mục đích khác ngoài lâm nghiệp là 47.892 ha.

NGUYỄN NGHĨA

LÂM HÀ: 4 giải pháp bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học

Huyện Lâm Hà vừa thông qua 4 nhóm giải pháp bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trên địa bàn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ nhất, tăng cường bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, sử dụng có hiệu quả rừng trồng, hạn chế thấp nhất việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên.

Thứ hai, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm việc khai thác, săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt, giết mổ, gây trồng, buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã, thực vật đặc hữu.

Thứ ba, triển khai phòng chống cháy rừng và phòng trừ sinh vật hại rừng.

Thứ tư, phối hợp với các sở, ngành chức năng phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động ngăn chặn các con đường lây lan của sinh vật ngoại lai...

MẠC KHẢI

ĐẠ TÊH: Chú trọng phát triển kinh tế tập thể

Những năm gần đây, huyện Đạ Tẻh chú trọng đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế tập thể, thông qua việc vận động thành lập, hoạt động các hợp tác xã (HTX) và Tổ hợp tác (THT), giúp người dân sản xuất, tăng thu nhập.

Đến nay, toàn huyện có 21 HTX; trong đó, có 17 HTX nông nghiệp, 2 HTX vận tải, 1 HTX tiểu thủ công nghiệp, 1 HTX chợ (các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ). Đến nay, các HTX đã hình thành các chuỗi liên kết để hỗ trợ nhau về vốn, giống, công nghệ đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện Đạ Tẻh cũng đã hình thành, hoạt động hiệu quả 40 THT sản xuất nông nghiệp, thu hút hơn 1.000 thành viên tham gia, giúp nhau sản xuất, chăn nuôi góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên...

T.HỒNG

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Theo đó, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2022.

Quy định đối với một số trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính

thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai trong thời gian được gia hạn.

Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của

chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022. Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành.

SONG AN

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

• Nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên

Theo đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị là yêu cầu cấp bách hiện nay, không những đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại, mà còn là điều kiện để đội ngũ giảng viên nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. Đây chính là cơ sở tạo nên niềm tin, tính hấp dẫn, sự thuyết phục trong công tác giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới.

Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2022 nhằm đẩy mạnh Phong trào Thi đua dạy tốt học tốt; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của các TTCT ở các huyện, thành phố trong tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện cho các giảng viên nghiên cứu, tìm tòi bổ sung và làm phong phú thêm nội dung bài giảng, kết hợp và sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trước đó, 12/12 huyện, thành phố đã tổ chức thao giảng để chọn ra những giảng viên tham gia dự thi cấp tỉnh. Đến với Hội thi, 14 thí sinh là giảng viên chuyên trách thuộc TTCT 12 huyện, thành phố đã lần lượt thuyết trình bài thi của mình, sau đó trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Các chuyên đề được mang đến Hội thi lần này chủ yếu liên quan đến các nội dung như: Chủ động và

Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức vừa qua đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và những người làm công tác lý luận chính trị quan tâm theo dõi, hưởng ứng. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên, có hiệu quả trong việc góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị (TTCT) cấp huyện.



Ban Tổ chức Hội thi trao giấy chứng nhận Giảng viên đạt loại giỏi cho 14 thí sinh.

tích cực hội nhập quốc tế; Phần đầu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh;...

Trải qua 2 phần thi, 14/14 giáo án đều đạt 8,5 điểm trở lên. 14/14 giảng viên có phần thi giảng bài và trả lời câu hỏi đạt điểm giỏi.

• Cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm

Với chuyên đề dự thi “Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở”,

thí sinh Phạm Thị Nguyệt - giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Đơn Dương đã xuất sắc giành giải Nhất Hội thi.

Là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất, giảng viên Phạm Thị Nguyệt đến Hội thi với tâm thế giao lưu, học hỏi là chính, thế nên, giải Nhất là một niềm vui bất ngờ đối với chị trong lần đầu tiên tham gia. Tuy nhiên, “trái ngọt” hôm nay chính là thành quả của sự chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc từ chị.

Giảng viên Phạm Thị Nguyệt chia sẻ: “Trong những lần thao giảng trước đó ở huyện, nhận được sự góp ý của các đồng chí có kinh

nhệm đi trước, tôi luôn chú ý tiếp thu, cầu thị và chỉnh sửa để hoàn thiện thêm bài giảng cũng như kỹ năng giảng bài của mình. Bên cạnh đó, trong Hội thi, tôi cũng theo dõi xuyên suốt các phần thi của các thí sinh khác. Ở mỗi thí sinh, tôi học hỏi thêm một chút và rút kinh nghiệm từ mỗi người. Điều này không chỉ nhằm bổ sung thêm cho phần thi của mình, mà còn hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy sau Hội thi. Đó là mục tiêu, cũng là kết quả lớn nhất mà tôi mong muốn nhận được khi tham gia Hội thi”.

Dưới góc độ chuyên môn, đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng

Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban Tổ chức - Trưởng Ban Giám khảo Hội thi khẳng định: Các giảng viên dự thi đã nỗ lực đem hết khả năng của mình, mang đến Hội thi những kiến thức thực tiễn phong phú, hấp dẫn.

Trong phần thi giáo án giảng bài, các thí sinh đã có sự chuẩn bị công phu, trình bày đẹp, ngắn gọn, rõ ràng, đúng thể thức theo quy định. Xác định đúng mục tiêu bài giảng, khoa học; kết cấu chặt chẽ, sâu sắc. Đảm bảo tính hệ thống, làm rõ trọng tâm bài giảng, chuyên ý và chốt vấn đề. Dẫn chứng và liên hệ phong phú, sát với thực tế, gắn kết được giữa lý luận và thực tiễn.

Đối với phần thi giảng bài và trả lời câu hỏi, các giảng viên đã sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp với giáo dục lý luận chính trị, có tính thuyết phục, lôi cuốn. Tất cả các giảng viên đều thực hiện giảng bài bằng giáo án điện tử, đảm bảo thời gian theo quy chế Hội thi. Hầu hết các bài giảng đều bám sát tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, chuyển tải nội dung phù hợp với người học...

Theo đồng chí Trần Trung Hiếu, thông qua Hội thi, cấp ủy các cấp tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị tại các TTCT cấp huyện. Từ những ưu điểm và hạn chế được chỉ ra tại Hội thi, cấp ủy sẽ có cơ sở kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo của các TTCT trong thời gian qua. Đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên chuyên trách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

VIỆT QUỲNH

Đam Rông: Tăng cường đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp hè

Để tăng cường công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ hè, UBND huyện Đam Rông đã chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể ở địa phương tăng cường công tác quản lý, thực hiện tiếp nhận, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Đồng thời, tổ chức các hoạt động giáo dục, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh cho học sinh tại nơi cư trú.

Ông Liêng Hót Ha Hai, Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông cho biết: Nhằm tăng cường công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng cho thanh, thiếu nhi; tạo môi trường thuận lợi cho các em tích cực tham gia các hoạt động bổ ích, thiết thực trong dịp hè, huyện Đam Rông đã thành lập Ban Chỉ đạo Hoạt động hè; đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2022 theo chủ đề cụ thể từng tháng. Cụ thể, trong tháng 6 sẽ là các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em

Cùng với học sinh cả nước, các cấp học sinh từ bậc mầm non và phổ thông trên địa bàn huyện Đam Rông đã chính thức bước vào kỳ nghỉ hè năm 2022. Bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho trẻ em, học sinh là mục tiêu, cũng là nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp, ngành chức năng huyện Đam Rông đề ra.

trong thế giới công nghệ số”; tháng 7 là chủ đề “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn; tháng 8 là chủ đề “Tiến lên cùng đất nước, chào mừng kỷ niệm 47 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và tiếp sức đến trường”.

Riêng đối với các hoạt động hè năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo cho các đơn vị, địa phương tổ chức đồng bộ và rộng khắp, chú trọng đổi mới, nâng cao về mặt nội dung và hình thức theo tiêu chí đa dạng, sáng tạo, thiết thực, an toàn. Trong đó, các hoạt động phải phát huy quyền tham gia của trẻ em vào những vấn đề liên quan đến trẻ em thông qua các diễn đàn, sinh hoạt tập thể như: “Trẻ với trẻ”, “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”, “Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai”. Mặc khác,



Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông phối hợp với các đơn vị và địa phương tổ chức dạy các lớp bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh.

tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ phụ trách và thiếu nhi các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em; tổ chức các

hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, bóng đá, cầu lông; chủ động phối hợp tổ chức các sân chơi cuối tuần, trò chơi vận động... kết hợp phát triển khả năng

giao lưu, tinh đoàn kết trong thanh, thiếu nhi. Đặc biệt là hoạt động tuyên truyền phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em, nhất là về đuối nước; tổ chức hoạt động dạy bơi cho học sinh trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Ngũ, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Đam Rông cho biết: Trước thời điểm kết thúc năm học 2021-2022, đơn vị đã có thông báo lịch nghỉ hè, kế hoạch hoạt động hè của địa phương, nhà trường đến toàn thể cha mẹ học sinh. Ngoài ra, Phòng GDĐT huyện còn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể xã, xây dựng kế hoạch, tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và tiếp nhận học sinh trở lại trường học tập khi kết thúc kỳ nghỉ hè. Đơn vị cũng đã thiết lập đường dây nóng cho học sinh, phụ huynh biết để liên hệ khi cần thiết; đồng thời, sẽ tiếp nhận những thông tin, xử lý tình huống bất thường, nhất là tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương...

XEM TIẾP TRANG 8

18 năm nặng nghĩa tình Hoa cúc trắng

• Từ sự đồng cảm, sẻ chia...

Mười hai năm gắn bó với chương trình, mỗi lần kể về hoàn cảnh của từng em, ánh mắt của nữ BTV Đồng Thủy Giang vẫn chất chứa nhiều nỗi niềm. Chị kể: “Một trong những trường hợp để lại ấn tượng sâu sắc cho cả đoàn là nhân vật em Hồ Bạch Vũ ở xã Tam Bó, huyện Di Linh, được thực hiện vào năm 2012. Khi ấy, gia đình Vũ thuộc diện khó khăn bởi sinh ra em đã mồ côi cha, người duy nhất để nương tựa là mẹ thì mắc bệnh tâm thần. Trong căn nhà xây chưa được gia cố với diện tích vón vện chỉ 5 m². Phía trên mái chỉ được nửa tấm tôn để che nắng, che mưa. Hôm đó mình có hỏi Vũ, sao gia đình không sửa lại mái tôn mà cứ để trống huơ, trống huếch như thế? Khi ấy, cậu nhóc nhìn mình rồi khóc nức lên: “Khi mẹ phát bệnh, trong đêm mẹ đi lạc thì em lại lang thang khắp nơi để tìm mẹ. Còn khi ở nhà, mẹ bắt đầu đập phá, chọc thủng hết mọi thứ, kể cả tấm mái tôn phía trên kia chị ạ!”.

“Nghe xong mà cả đoàn giật thót tim. Điều mà cả đoàn đều khâm phục Vũ, đấy là một cậu bé có lòng hiếu thảo và luôn mang trong mình tinh thần ham học rất cao. Có lẽ vì quá thương mẹ, lại thương cho hoàn cảnh của bản thân, nên Vũ luôn phấn đấu học tập dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khoảng thời gian ấy, 9 năm liên tiếp, Vũ luôn là học sinh giỏi của trường”, chị Giang tâm sự.

Hay như câu chuyện của BTV Bích Hảo với sáu năm đồng hành cùng với Hoa cúc trắng là ngần ấy thời gian chị cảm nhận được tình yêu thương giữa con người với con người. Trong một bài viết của mình,

Đồng hành với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn luôn mang trong mình tấm lòng hiếu thảo, vượt qua nghịch cảnh, cố gắng vươn lên trong cuộc sống để nuôi dưỡng ước mơ, Chương trình thực tế Hoa cúc trắng do Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng (LTV) phối hợp với Tỉnh Đoàn thực hiện và đã nhận về hàng ngàn lượt theo dõi, tương tác từ các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bởi tính nhân văn, ý nghĩa của chương trình mang lại trong 18 năm qua.



Mỗi một số phát sóng là một niềm vui bởi sau chương trình sẽ có thêm một nhân vật được giúp đỡ.

chị Hảo chia sẻ: “...12 số Hoa cúc trắng, 12 em nhỏ bất hạnh nhưng hiếu thảo và học giỏi đã đón nhận được những yêu thương, đón nhận được ánh sáng của ân tình... Trong đó, có cả những em đang phải chống chọi với bệnh tật, tai nạn, nhưng mỗi ngày đang kiên cường, mạnh mẽ vượt qua. Và, bằng sự yêu thương, bằng sự đồng hành của Hoa cúc trắng, những trái tim thơ bé với bước chân non nớt, ngập ngừng ấy đã chiến thắng, đã vững vàng trên những lối đi dù khúc khuỷu, gập ghềnh, không ít chênh vênh...”. Cùng với quá trình tìm hiểu, nắm bắt thông tin để thực hiện nội dung, những thước phim trở thành mạch cảm xúc để từ đó hoàn cảnh của nhân vật có thể chạm tới sự

đồng cảm, sẻ chia của khán giả. Để làm nên một số phát sóng dài chưa đầy 15 phút, ê-kíp sản xuất thường mất khoảng 3-4 ngày quay, chưa kể thời gian tiếp cận, và làm quen với nhân vật. Thông qua sự kết nối với các cơ quan, đơn vị tại các huyện, thành trên địa bàn tỉnh, ê-kíp sẽ tìm đến để tiến hành xác minh, thực hiện.

• Đến “quả ngọt” sau chương trình

Sinh ra tại mảnh đất Ninh Gia, huyện Đức Trọng, hai chị em chị Trần Thị Xuân Thủy (34 tuổi) mồ côi mẹ từ lúc 5 tuổi, và sống với người cha bị câm điếc bẩm sinh. Dầu phía trước còn vô vàn khó khăn nhưng bằng ý chí và nghị lực, Xuân

Thủy đã vượt qua và chạm tới ước mơ trở thành nhân viên của Phòng An toàn môi trường, thuộc Công ty Nhôm Lâm Đồng. Ngược dòng thời gian, Xuân Thủy xúc động nói rằng: “Cuộc sống với bao khó khăn, thiếu thốn, có lúc tưởng chừng như mọi thứ đã khép lại với chính bản thân mình và cả gia đình thì may mắn ngay lúc đó mình được chọn là nhân vật trong Chương trình Hoa cúc trắng. Sự giúp đỡ kịp thời của anh chị đã tạo động lực mạnh mẽ để mình yên tâm hơn trong học tập. Giờ đây, khi đã thực hiện được ước mơ và có một cuộc sống ổn định hơn, mình muốn quay trở lại để hỗ trợ chương trình với mong muốn giúp đỡ các em có hoàn cảnh giống mình”.

Đôi theo hành trình của từng nhân vật cho đến khi trưởng thành và ổn định cuộc sống, những nhân vật Hoa cúc trắng đang viết tiếp câu chuyện về những bông hoa tỏa hương thơm ngát giữa đời. Mỗi câu chuyện là mỗi số phát, nhưng sau cùng các em đã trưởng thành, biết yêu thương và sẻ chia...

Khác với những chương trình của các cơ quan, đơn vị, chương trình thực tế Hoa cúc trắng không có nhà tài trợ chính, mà thay vào đó, nguồn quỹ thực hiện được những người làm chương trình kêu gọi ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cùng thực hiện, qua đó để mỗi người trở thành một phần của chương trình.

Ông Nguyễn Tấn Lộc - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng cho biết: “Nguồn hỗ trợ, chúng tôi không giao trực tiếp cho các em, mà thông qua trường học, địa phương hoặc ngân hàng... Số tiền hỗ trợ sẽ được kịp thời hỗ trợ khi các em cần trong học tập và gặp khó khăn trong cuộc sống cho tới khi đủ 18 tuổi. Từ con số 20 đến 30 triệu đồng cho mỗi nhân vật trong năm, và sau đó con số tăng dần, và gần đây có những trường nhận được mức hỗ trợ lên đến 200 triệu đồng. Hằng năm, chương trình sẽ thực hiện cho 12 nhân vật và đến nay, Hoa cúc trắng đã phủ sóng rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Cũng chính sự lan tỏa và mang ý nghĩa đó, vừa qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao 1 tỷ đồng cho Chương trình Hoa cúc trắng và Chương trình Vòng tay nhân ái của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

THU HIỀN - HUONG LY

Gỡ khó cho giáo dục mầm non ngoài công lập

• Sự tất yếu phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập

Mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (MNNCL) ở Lâm Đồng ngày càng đa dạng về loại hình, có cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật hòa nhập, có các cơ sở chất lượng cao, ứng dụng chương trình giáo dục tiên tiến. Toàn tỉnh hiện có 231 trường mầm non (MN), trong đó 59 trường MNNCL, 445 nhóm, lớp độc lập tư thục (NLĐLTT), chiếm 25,5% tổng số trường MN. Năm học 2021-2022, Lâm Đồng có 73.446/106.368 trẻ đến trường, trong đó 24.461 trẻ học MNNCL, chiếm tỷ lệ 33,31%.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng Huỳnh Quang Long cho rằng: Việc nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ là quan trọng nhưng còn là vấn đề bức bối. Giáo dục đi lên bằng hai chân, chính quy và ngoài công lập, vì vậy giáo dục ngoài công lập cũng phải ngang bằng công lập, đặc biệt là GDMN. Sự phát triển mạnh MN tư thục ở các nước cho thấy hiệu quả của việc xã hội hóa.

Tuy nhiên, khó khăn, hạn chế chung đối với giáo dục MNNCL gồm: Dân số tăng nhanh về cơ học,

Để phát triển giáo dục, tất yếu phải đi lên bằng hai chân: giáo dục công lập và giáo dục ngoài công lập. Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, hệ thống giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu đưa trẻ tới trường, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các trường mầm non công lập.

luôn biến động do đó dự báo nhu cầu đến trường của trẻ chưa theo kịp; áp lực thời gian dạy trẻ kéo dài do phụ huynh không đón được con theo giờ hành chính.

Trong đánh giá chất lượng quản lý, tổ chức và hoạt động, công tác quản lý các NLĐLTT chưa thực sự hiệu quả; còn thiếu các quy định phân công trách nhiệm, quyền lợi rõ ràng; các phòng GDĐT số lượng chuyên viên mỏng, địa bàn quản lý rộng. Việc chấn chỉnh những sai sót trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và biện pháp xử lý vi phạm qui chế còn chưa kiên quyết.

Về đánh giá chất lượng tổ chức và hoạt động, một số NLĐLTT có xu hướng chú trọng hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng hơn là hoạt động giáo dục trẻ. Việc thực hiện chương trình giáo dục MN chưa được sử dụng hiệu quả tại một số cơ sở; các điều kiện như trang thiết bị, đồ dùng học tập, sân chơi, nhà vệ sinh, nhà bếp... còn thiếu thốn, chưa đảm bảo.



Ngành Giáo dục Lâm Đồng hội thảo về giáo dục mầm non ngoài công lập, ngày 16/6/2022.

Ở một số NLĐLTT, chất lượng bữa ăn của trẻ còn thấp, công tác quản lý bữa ăn chưa chặt chẽ, thiếu công khai trong việc chi tiêu ăn uống hàng ngày của trẻ, một số nơi có hiện tượng cắt xén chương trình và dạy chữ trước theo chương trình lớp Một. Phó Trưởng Phòng GDĐT huyện Di Linh Nguyễn Phước Bảo Cường cho biết, những khó khăn đó là nguồn tài chính lớn để xây dựng trường và duy

trì hoạt động; thiếu đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao...

• Củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục MNNCL

Những giải pháp chung được đưa ra để khắc phục những bất cập, khó khăn nói trên là: Quy hoạch mạng lưới, thu hút đầu tư, tạo điều kiện để

đa dạng hóa các loại hình; tích cực kiểm tra, giám sát, xây dựng các chính sách ưu tiên hỗ trợ kịp thời; tăng cường truyền thông làm thay đổi nhận thức của nhà quản lý, xã hội, nhà đầu tư và cha mẹ trẻ; phát triển đa dạng hóa các loại hình dịch vụ; phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và đổi mới công tác quản lý nhà nước.

Phó Trưởng Phòng Giáo dục MN-Giáo dục Tiểu học (Sở GDĐT) Nguyễn Thị Hồng Diễm nhấn mạnh: “Phòng GDĐT cần tổ chức thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở giáo dục MN nhằm khắc phục và tìm giải pháp hỗ trợ hiệu quả hơn”. Để phát triển đội ngũ, bà Hoàng Bích Trâm, chuyên viên Phòng GDĐT thành phố Đà Lạt cho biết, cần các giải pháp nâng cao về nhận thức, tư tưởng; chất lượng chuyên môn qua tổ chức các chuyên đề, hội thảo, tập huấn; chất lượng thông qua các hội thi; chất lượng chuẩn hóa, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ; và tăng cường công tác kiểm tra nội bộ.

Kinh nghiệm từ Lớp MNĐLTT Thanh Hiền, huyện Đức Trọng...

XEM TIẾP TRANG 8

Vẻ đẹp nhân ái

Những người hiến máu không biết người nhận và người được truyền máu cũng không biết người cho. “Triệu trái tim - Chung nhịp đập, hiến máu cứu người” là thông điệp của Ngày hội Hiến máu tình nguyện trong Chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2022. Đây là một sự kiện quan trọng nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những người đã hiến máu nhiều lần và khích lệ những người khoẻ mạnh khác cùng tham gia hiến máu cứu người.

Ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã phát động Phong trào Hiến máu tình nguyện (HMTN) là một trong những nghĩa cử cao đẹp đối với con người và là truyền thống tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam. Đây cũng chính là một trong những hoạt động nhân đạo được đồng đạo các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Những giọt máu hồng tình nguyện sẽ đem lại sự sống cho những người kém may mắn, mang đến niềm tin, niềm hy vọng cho người bệnh đang trông chờ từng giọt máu hiến tặng. HMTN đang dần trở thành nét đẹp nhân ái của mỗi người dân.

Có 65 tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong toàn tỉnh về dự lễ tôn vinh, đây là những chiến sĩ tình nguyện luôn hăng hái xung kích trong Phong trào HMTN để cứu người, việc làm tốt này cần được nhân rộng và lan tỏa nhiều hơn nữa ở các cấp, các ngành và trong cộng đồng. Trong số hàng ngàn người tham gia HMTN thì năm nay có các gia đình và cá nhân tiêu biểu như: Gia đình ông Lê Văn Thanh (Chủ nhiệm CLB Hành trình đỏ huyện Di Linh, gia đình hiến 113 lần); gia đình ông Đình Trọng Quang (Tổ dân phố 3C, thị trấn Đa Têh, huyện Đa Têh, gia đình hiến máu 74 lần); gia đình ông Ninh Văn Tha (Tổ dân phố 14, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, gia đình hiến máu 58 lần); anh Lê Văn Hiếu (Phó Chủ tịch HĐND xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, hiến máu 30 lần); ông Nguyễn Trung Niệm (Tổ 2, phường B' Lao, thành phố Bảo Lộc, hiến máu 49 lần)... và còn rất nhiều các gia đình, cá nhân hiến máu nhiều lần.

Mờ sáng, khi Đà Lạt còn chìm trong sương, chúng tôi lên đường đến Đam Rông để dự lễ phát động Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh năm 2022. Trên xe là những điển hình tham dự buổi lễ tôn vinh này và bác tài xế xe hợp đồng chở chúng tôi đến nơi chưa kịp ăn sáng đã vào hiến máu tình nguyện. Lần đầu tiên, bác tài xế mà chúng tôi chưa kịp biết tên đã tham gia hiến máu là minh chứng sống động cho sự lan tỏa những việc làm nhân ái trong cuộc sống.



Tôn vinh 65 gia đình, tập thể, cá nhân tiêu biểu toàn tỉnh trong Phong trào Hiến máu tình nguyện.

Kỹ sư Nguyễn Văn Diện (sinh năm 1975, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh) đã tích cực tham gia HMTN 23 lần, chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi dự lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu của tỉnh. Việc hiến máu giúp ích cho người bệnh đang cần máu, với tinh thần tình nguyện, tôi tham gia hiến máu từ các phong trào của công đoàn, đoàn thanh niên trong cơ quan và nhiều khi đi ngang qua điểm hiến máu là tôi vào hiến, có khi đi công tác ở Bảo Lộc tôi cũng đến tham gia hiến máu. Tôi nhận thấy mình phải có sức khỏe thì mới hiến máu giúp người nên thường xuyên duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống sạch sẽ, điều độ và tập luyện thể thao, tinh thần vui vẻ, lạc quan, tuyệt đối không hút thuốc lá. Anh em trong cơ quan cùng tham gia hiến máu để nhân rộng việc làm nhân ái, cùng giúp người, làm việc tốt cho xã hội thì tinh thần mình thoải mái, vui vẻ”.

Chị K' Thoen, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Đam Rông, đại diện cho những người

tham gia HMTN chia sẻ: “Đối với các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, máu đối với họ là một thứ không gì có thể so sánh được bởi đó là nguồn sống, niềm hy vọng của bản thân và gia đình họ. Một số người cho rằng, hiến máu sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng ngược lại vì cơ thể chúng ta có khả năng tái tạo máu mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, như tôi đã tham gia hiến 13 lần qua các năm được tổ chức tại huyện và tôi luôn cảm thấy tự hào rằng một đơn vị máu của mình có thể cứu được một mạng người hay giúp ích được cho người cần tiếp máu, trong khi sức khỏe của tôi vẫn tốt”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội CTĐ huyện Đam Rông cho biết: Đây là đợt hiến máu đầu tiên của huyện Đam Rông và là địa phương vinh dự tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh. Có 12 điển hình tiên tiến của huyện được tôn vinh, trong đó có nhiều gương đồng bào dân tộc thiểu số đã tham

gia hiến máu trên 10 lần. Sự kiện này giúp cho việc hiến máu và công tác tuyên truyền nâng lên một bước. Đặc biệt, chuẩn bị cho Ngày hội hiến máu này, huyện đã họp Ban chỉ đạo HMTN toàn huyện và giao chỉ tiêu cho các cơ sở xã, trường học và có danh sách người đăng ký tham gia. Công tác tuyên truyền triển khai tại tất cả các điểm nhóm tôn giáo, cũng như nhà thờ, mạng xã hội, các đội hiến máu dự bị. Chỉ tiêu cả năm của huyện vận động 500 đơn vị máu với 3 đợt, trong đợt này kết quả đã vận động 310 đơn vị máu cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Đối tượng tham gia hiến máu tích cực là cán bộ, công nhân viên chức, giáo viên, lực lượng vũ trang và đang mở rộng vận động thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và người dân trên địa bàn các xã Đa R'Sal, Đa Tông, Đa K'Nang tham gia tạo hiệu ứng lan tỏa rất tốt.

Bà Cil K'Yông - Chủ tịch Hội CTĐ xã Đa Tông cho biết: Chúng tôi tập trung vận động tại thôn, buôn, đoàn viên, thanh niên dân tộc K'Ho tham gia hiến máu ngày càng nhiều, mỗi năm đều đạt và vượt chỉ tiêu từ 20 -50 đơn vị máu. Nội dung tuyên truyền về lợi ích của việc hiến máu, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, giúp cho người nằm viện sớm phục hồi sức khỏe trở về nhà.

AN NHIÊN

Trong những năm qua, công tác HMTN ở tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hầu hết ở các huyện, thành phố trong tỉnh, các trường đại học và cao đẳng đã có Ban Chỉ đạo vận động HMTN, triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu phục vụ cho công tác điều trị và cấp cứu bệnh nhân. Lượng máu tiếp nhận được tăng lên theo từng năm, nếu năm 2006 tiếp nhận được 1.167 đơn vị máu thì năm 2021 đã tiếp nhận được 17.000 đơn vị máu, đáp ứng được 100% nguồn máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Chủ động phòng, chống thiên tai

Triển khai công tác phòng, chống thiên tai những tháng còn lại của năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan cần tích cực, chủ động hơn với các phương án đã xây dựng và thông qua.

Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, có nơi lượng mưa trong 12 giờ lên đến 160 mm, gây lũ trên các hệ thống sông Cam Ly, Đa Nhim, Đa Dâng, Đồng Nai. Trong đó đáng kể trên sông Cam Ly tại trạm Thanh Bình, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng xảy ra lũ báo động cấp I đến cấp II; 9 đợt cấp II báo động cấp III đến trên cấp III. Trên sông Đa Nhim và Đồng Nai đã xuất hiện các đợt mưa lớn, các hồ thủy điện được yêu cầu vận hành điều tiết cắt giảm lũ cho vùng hạ du. Ngoài ra còn xảy ra 16 đợt lốc xoáy và mưa đá, 5 trận sét đánh, làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Tổng thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong năm 2021 trên địa bàn Lâm Đồng ước khoảng 85 tỷ đồng. Tương ứng với các thiệt hại cụ thể như: 1.784 ha cây trồng; 20 ha nhà



Sửa chữa hồ, đập Tuyên Lâm, Đà Lạt đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ sắp tới.

kính, nhà lưới; 1,2 ha ao cá; chết hơn 700 con gia cầm, gia súc; hư hỏng gần 380 căn nhà sạt lở 120 m kênh mương...

Tiếp theo trong những tháng đầu năm 2022, thiên tai trên địa bàn gây tổng thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng, bao gồm 438 ha cây trồng, 2 ha nhà kính, 1 ha ao cá, 54 căn nhà, 4 trường học, 1 cầu giao thông. Các loại hình thiên tai xuất hiện trong thời gian này như: 4 đợt mưa lớn, 2 đợt lốc xoáy, 1 đợt mưa đá, 1 đợt lốc xoáy...

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong những năm qua, toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến địa phương đã vào cuộc quyết liệt, thường xuyên chỉ đạo tham mưu ứng phó, khắc phục hậu quả, kịp thời có các giải pháp chính xác, hiệu quả, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”, đã giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, góp phần sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất của người dân.

Đảm bảo an toàn hồ, đập

Kết quả năm 2021, tỉnh Lâm Đồng được Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc xếp hạng 12/63 tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống thiên tai. Theo đó, ngân sách tỉnh Lâm Đồng đã trích chi gần 90,5 tỷ đồng, Quỹ Phòng chống thiên tai chi hơn 11,8 tỷ đồng triển khai phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bên cạnh đó, lắp đặt thêm 10 trạm đo mưa tự động chuyên dùng, 8 trạm cảnh báo lũ thông minh trên địa bàn. Chưa kể, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh Lâm Đồng chú trọng đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình hồ, đập, thủy lợi, kè chống sạt lở, từ đó tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó trong phòng, chống thiên tai.

Dự báo đến cuối năm 2022, mùa mưa đến sớm hơn 10- 15 ngày so với quy luật nhiều năm. Trước mắt, cảnh báo thời điểm từ nay đến tháng 8/2022 cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, sét, mưa đá, lốc... Riêng khu vực biển Đông trong những tháng

cuối năm 2022 có từ 4- 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta với cường độ mạnh...

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa bão những tháng cuối năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S chỉ đạo tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã để triển khai một số biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi; đồng thời chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với mưa bão, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và tai nạn đuối nước.

Đặc biệt, tổ chức trực ban 24/24 giờ nắm chắc tình hình mưa lũ để chỉ đạo ứng phó hiệu quả. Qua đó thông tin kịp thời đến vùng sâu, vùng xa, vùng ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp, nhằm chủ động ứng phó và triển khai di dời người dân đến nơi an toàn. Đối với các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, yêu cầu địa phương lập kế hoạch di dời dân đến nơi an toàn, đảm bảo ổn định cuộc sống.

“Các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan luôn chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời ứng phó cứu nạn, cứu hộ, đưa người dân đến nơi an toàn, tham gia khắc phục hậu quả do lũ lụt, lốc xoáy, mưa đá gây ra và hỗ trợ kinh phí, lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong vùng ảnh hưởng thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S nhấn mạnh.

VĂN VIỆT

KHÁT VỌNG ĐƯỜNG NÔNG THÔN

Lâm Đồng dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 915 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành các tiêu chí về giao thông nông thôn như: duy tu bảo trì, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp trên mặt đường cũ các tuyến đường huyện, xã, thôn, ngõ xóm, nội đồng...

Nguồn lực thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh quản lý hỗ trợ một phần từ vốn đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, cùng với ngân sách Trung ương phân bổ, ngân sách địa phương đối ứng để thực hiện, thì rất cần nguồn lực từ công tác xã hội hóa, sự chung tay đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là tinh thần tự nguyện đóng góp của Nhân dân như hiện đất xây dựng các công trình, hiến đất làm đường giao thông...

Nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, đòi hỏi việc cần thiết phải xem xét, phê duyệt sớm và thực hiện Đề án "Phát triển đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng". Đây là cơ sở

Bài 2: Tạo đà phát triển kinh tế - xã hội



Nhân dân tự nguyện đóng góp sức người, sức của trong xây dựng đường giao thông, công trình dân sinh.

quan trọng để bước sang giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW theo Kết luận số 54-KL/TW của Trung ương về xây dựng nông thôn mới phải bền vững, toàn diện, đi vào chiều sâu. Một trong những tiền đề căn bản chính là tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ

thuật. Chú trọng công tác bảo trì, tăng cường cảnh quan và đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường huyện, xã, thôn, xóm, phục vụ nhu cầu thiết yếu của Nhân dân.

Và để Lâm Đồng hoàn thành tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025, cấp xã của tỉnh phải đạt được mục tiêu 100% số xã có tiêu chí số 2 về giao thông thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã

Nông thôn mới. Trong đó, 50% số xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Ngoài ra, mục tiêu cấp huyện của tỉnh phải nỗ lực đạt được đó là 100% số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới. Trong đó, có 25% số huyện phải đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông

thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao.

Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đặt ra cho Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025 đó là 100% km đường huyện, đường xã phải được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 100% số km đường thôn, 85% số km đường xóm, 80% km đường nội đồng phải được cứng hóa đạt chuẩn theo quy hoạch, được bảo trì hằng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và đặc biệt lưu ý phải có các hạng mục cần thiết như: biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc độ, cây xanh... theo đúng quy định.

Không ngừng vận động, phát triển là nhu cầu tất yếu của xã hội. Để tiếp tục thực hiện "khát vọng phồn thịnh" cho mảnh đất Nam Tây Nguyên giàu đẹp thì việc hoàn thiện các tiêu chí để Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 là mục tiêu nhiệm vụ tối quan trọng. Theo đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh" trong giai đoạn mới với yêu cầu mới đòi hỏi cao hơn. Hơn lúc nào hết, luôn cần sự chung tay góp sức của toàn dân để cùng nhau đoàn kết xây dựng phát triển Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh hơn.

NGUYỆT THU

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÊRÊPỐK: Nỗ lực quản lý, bảo vệ rừng

Đóng chân trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, địa bàn rộng, giáp ranh với các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk..., tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sêrêpốk thời gian gần đây đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, triển khai nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ rừng nhằm ngăn chặn các vụ vi phạm lâm luật.

Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Sêrêpốk quản lý hơn 50.996 ha, trong đó có 21.914 ha rừng phòng hộ, 29.051 ha rừng sản xuất. Đơn vị hiện có 51 cán bộ, viên chức và người lao động làm việc tại 3 phòng chuyên môn và 10 trạm quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) đóng chân trên địa bàn 6 xã. Địa bàn quản lý rộng, địa hình chia cắt bởi sông, suối, giao thông đi lại khó khăn, cùng với đó là tình hình di dân tự do khá phức tạp cũng khiến công tác QLBVR gặp nhiều khó khăn... Trước tình hình đó, Ban QLRPH Sêrêpốk đã có nhiều văn bản chỉ đạo các trạm QLBVR tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, bám rừng, phối hợp chặt chẽ với các hộ dân nhận khoán QLBVR bám rừng để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm lâm luật xảy ra. Ban QLRPH Sêrêpốk phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, thường xuyên nhắc nhở cán bộ viên chức ngoài việc chấp hành và thực hiện nghiêm nội quy, quy chế trong công tác QLBVR còn phải nâng cao tinh

thần trách nhiệm, vượt khó, gắn bó với công việc được giao, đồng thời, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa đơn vị với chính quyền địa phương và kiểm lâm địa bàn. Hiện nay, tất cả các trạm QLBVR đều có nhật trình công tác ghi cụ thể hằng ngày, tuần, tháng để báo cáo tình hình cụ thể khi họp giao ban về công tác QLBVR của đơn vị. Giữa các trạm cũng có kế hoạch phối hợp thường xuyên và chặt chẽ để ngăn chặn các phương tiện vào rừng trái phép và tăng cường hỗ trợ lẫn nhau khi phát hiện có sự việc xảy ra.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Phương - Trạm trưởng Trạm QLBVR Liêng S'Rôn, Ban QLRPH Sêrêpốk cho biết: Để khắc phục những hạn chế thời gian trước đây và nâng cao hiệu quả công tác QLBVR giai đoạn hiện nay, công tác giao khoán QLBVR cho các hộ dân được đơn vị quan tâm chỉ đạo rất quyết liệt. Ngoài việc thường xuyên tổ chức phối hợp với các tổ nhận khoán thực hiện tuần tra, Trạm còn đặc biệt quan tâm đến việc thăm nắm tình hình và kịp thời



Cán bộ kiểm lâm và các hộ nhận khoán phối hợp tuần tra quản lý, bảo vệ rừng.

báo cáo với cấp trên những tâm tư tình cảm và cả những dự báo diễn biến tình hình ở khu vực mà Trạm được giao quản lý theo từng thời điểm để kịp thời có phương án xử lý, ngăn ngừa các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Bên cạnh đó, Ban QLRPH Sêrêpốk hiện đã triển khai thành lập các tổ cơ động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, về công tác QLBVR đến người dân, đặc biệt là người dân là đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng...

Ban QLRPH Sêrêpốk hiện đang thực hiện giao khoán quản lý, bảo vệ rừng - theo Chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng - với diện tích hơn 31.319 ha/6 xã với 1.069 hộ/113 tổ và 3 đơn vị tập thể đang

nhận khoán, bảo vệ rừng. Bình quân mỗi năm, Ban QLRPH Sêrêpốk đã hoàn thành việc chi trả dịch vụ môi trường rừng hơn 17 tỷ đồng cho các đơn vị, hộ nhận khoán. Nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng này cũng đã góp phần nâng cao trách nhiệm, nhận thức trong công tác QLBVR của người dân.

Mặc dù có nhiều nỗ lực, tuy nhiên, công tác QLBVR ở khu vực này hiện cũng còn rất nhiều khó khăn. Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Văn Phong - Phó Trưởng Ban QLRPH Sêrêpốk, cho biết: Hiện nay, đội ngũ những người làm công tác QLBVR của Ban đang hết sức nỗ lực và trách nhiệm để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, mong muốn của rất nhiều

cán bộ, nhân viên, những người làm công tác QLBVR là các ngành chức năng quan tâm và sớm có giải pháp ổn định cho số đồng bào dân tộc thiểu số di cư tự do, có giải pháp để hỗ trợ thêm thu nhập cho những người làm công tác QLBVR... Bởi hiện nay, công tác QLBVR gặp rất nhiều áp lực do giá đất ngày càng tăng cao, những người phá rừng, lấn chiếm đất rừng thì ngày càng tinh vi và liêu lĩnh nên công việc của những người làm công tác QLBVR đòi hỏi không chỉ phải đầu tư nhiều thời gian mà cả tâm huyết, và sức khỏe.

Điểm qua những diễn biến thời gian qua cho thấy, thách thức trong công tác QLBVR hiện nay ở Ban QLRPH Sêrêpốk vẫn còn rất lớn, nhưng điều đáng mừng là trong 6 tháng đầu năm 2022, diện tích rừng do đơn vị quản lý đã được chăm sóc, bảo vệ khá tốt. Trong 6 tháng đầu năm, không xảy ra vụ nổi cộm hay điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Đạt được kết quả đó một phần nhờ những giải pháp đồng bộ, quyết liệt của đơn vị, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ làm công tác QLBVR. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, rừng Sêrêpốk tiếp tục được quản lý và bảo vệ tốt, nhằm góp phần cùng với các vùng khác trong tỉnh khôi phục bảo vệ đa dạng tài nguyên môi trường rừng, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

NGUYỄN NGHĨA

Đà Lạt: 70 thư xin lỗi vì trễ hạn giải quyết hồ sơ

Theo UBND thành phố Đà Lạt, trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đã tiếp nhận tổng cộng 54.683 hồ sơ; đã giải quyết đúng hạn và trước hạn được 54.590 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,83%, giảm 0,09% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số hồ sơ tiếp nhận trên, cấp thành phố đã tiếp nhận 8.348 hồ sơ, giải quyết đúng hạn và trước hạn 8.255 hồ sơ, trong đó có 732 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, đạt tỷ

lệ 98,89%, giảm 0,58% so với cùng kỳ năm trước. Tại cấp phường, xã đã tiếp nhận 46.335 hồ sơ, toàn bộ hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hạn, trong đó có 12 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, đạt 100%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đã ban hành 70 văn bản xin lỗi các tổ chức, cá nhân vì giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trễ hạn.

Hiện, Đà Lạt đang thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết 306/306 thủ

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố; cấp phường, xã hiện tiếp nhận và giải quyết 157/157 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Được biết, thời gian gần đây, thành phố đã không ngừng nỗ lực siết chặt việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, gắn với xử lý cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết chậm và trễ hạn, kịp thời xin lỗi khi hồ sơ bị trễ. **VIỆT TRỌNG**

Cát Tiên: Nhiều công trình, phần việc trong Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã được Huyện Đoàn Cát Tiên triển khai sâu rộng với hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia. Cụ thể, đã triển khai xây dựng được 8 công trình nhà Nhân ái, với tổng trị giá 240 triệu đồng; 6 công trình tháp sáng

đường quê với tổng kinh phí 370 triệu đồng; xây dựng 9 công trình sân chơi cho em trị giá 45 triệu; ra mắt 12 đội hình thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự; tổ chức 5 đợt hiến máu tình nguyện và đã hiến tặng gần 1.000 đơn vị máu. Đồng thời, phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí 9 đợt cho 556 người với tổng kinh phí

hơn 100 triệu đồng; trao tặng hơn 1.500 phần quà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 800 triệu đồng; tổ chức phát động 18 đợt ra quân Ngày Chủ nhật xanh trồng mới hơn 50 ngàn cây xanh, nạo vét hơn 5 km kênh mương, xây dựng 36 đoạn đường thanh niên tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. **HOÀNG SA**

Đơn Dương: Diện tích rau, hoa công nghệ cao chiếm 94,8%

Theo UBND huyện Đơn Dương, 6 tháng đầu năm 2022, diện tích rau, hoa ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện chiếm tỷ lệ 94,8%, tương ứng với 11.155 ha. Cụ thể gồm 8.214 ha tưới tự động, nhà lưới; 2.723 ha nhà kính, nhà lưới; 171 ha điều khiển nhiệt

độ, ánh sáng độ ẩm trong đất; 29,7 ha sản xuất hữu cơ; 17 ha canh tác không dùng đất.

Cùng thời gian trên, tính chung diện tích gieo trồng rau thương phẩm trên địa bàn huyện Đơn Dương khoảng 16.260 ha, đạt 59% kế hoạch năm 2022. Ngoài ra, huyện duy trì 1.497 ha cây ăn quả;

1.509 ha cây cà phê; phát triển 350 ha cây bắp...

Tình hình sâu bệnh hại cây trồng ở huyện Đơn Dương hiện không lây lan trên diện rộng, trong đó bệnh xoăn lá cà chua có chiều hướng giảm, diện tích nhiễm nặng chỉ chiếm 0,47% trên tổng diện tích sản xuất. **VŨ VĂN**

Trồng xen cây rừng trong vườn cà phê để giảm phát thải khí CO₂

Công ty PURE Projet (Pháp) vừa đề xuất cung cấp miễn phí các giống cây rừng, cây ăn quả cho nông dân Lâm Đồng trồng xen với cây cà phê để giảm phát thải khí CO₂.

Đồng thời tập huấn cho nông dân Lâm Đồng về kỹ thuật canh tác cà phê bền vững theo mô hình nông -

lâm kết hợp, trong đó bố trí phù hợp mật độ các loại cây lấy gỗ, cây sâu riềng, cây bơ, cây mắc ca... trồng xen trong vườn cà phê. Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn năm 2023-2027

Đây là một trong những nội dung thuộc khuôn khổ hợp tác

nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật nông - lâm kết hợp giữa Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên và Công ty PURE Projet để xây dựng mô hình nông - lâm kết hợp trên vườn cà phê tại Tây Nguyên... **V.VIỆT**

Xây dựng Nhà máy Nước mặt sông Đại Nga

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Nhà máy Nước mặt sông Đại Nga, tổng kinh phí hơn 37,7 tỷ đồng.

Theo đó, Dự án thực hiện trên tổng diện tích gần 9.000 m² bao

gồm hơn 4.540 m² đất xây dựng các công trình trạm bơm, bể chứa, hồ lắng, trạm biến áp, cụm xử lý nước, nhà điều hành, nhà bảo vệ và gần 2.300 m² sân, đường giao thông; hơn 2.160 m² diện tích cây xanh.

Tiến độ thực hiện Dự án từ nay đến hết quý 2/2023, hoàn tất các thủ

tục pháp lý về đất đai, môi trường, thiết kế, cấp phép xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm máy móc, thiết bị.

Bước sang quý 3/2023, Dự án đi vào hoạt động thời hạn 50 năm, công suất cấp nước sạch giai đoạn 1 đạt 5.000 m³/ngày. **MẠC KHẢI**

Gỡ khó...

TIẾP TRANG 5

... cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Huyền Châu chia sẻ, đó là áp dụng phương pháp giáo dục Montessori. Đây là phương pháp hình thành dựa trên những nghiên cứu, thông qua việc quan sát, ghi nhận, đánh giá của bà Montessori về trẻ em sống trên nhiều quốc gia. Có 4 lĩnh vực học tập trong lớp học Montessori: Đời sống thực tiễn (Practical life); Cảm quan (Sensorial); Ngôn ngữ (Language) và Toán (Math). “Dựa vào 4 lĩnh vực học tập này, chúng tôi ứng dụng phương pháp Montessori vào thực hiện chương trình giáo

dục MN hiện hành và đã đạt hiệu quả góp phần việc đổi mới công tác quản lý”, cô Huyền Châu cho biết.

Chia sẻ thành công của Trường MN Hoa Hướng Dương, huyện Lâm Hà, theo Hiệu trưởng Đặng Thị Kim Nhung đó là tập trung triển khai các giải pháp như: Chất lượng vệ sinh chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đáp ứng được nhu cầu của phụ huynh; xây dựng nhà trường trở thành ngôi trường hạnh phúc; nâng cao chất lượng tuyên truyền, thông tin đến phụ huynh các hoạt động của trường. Từ hiệu quả về xã hội

hóa tại Trường MN Bá Thiên, thành phố Bảo Lộc, Hiệu trưởng Chu Lưu Phương cho biết, giải pháp là phối hợp với phụ huynh và đầu tư, quản lý cơ sở vật chất phù hợp. Trong khi đó, từ thực tiễn Di Linh, Phó Trường Phòng GDĐT Nguyễn Phước Bảo Cường kiến nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục MN và giáo viên MN dân lập, tự thực trên địa bàn hoặc quy định chế độ chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục MN trên địa bàn tỉnh. **MINH ĐẠO**

Trưng bày sách phòng, chống ma túy



Trưng bày sách phòng, chống ma túy.

Nhân dịp 35 năm ngày Quốc tế Phòng, chống ma túy 26/6 (1987-2022), Thư viện Lâm Đồng tổ chức trưng bày sách về phòng, chống ma túy nhằm đưa đến độc giả cái nhìn toàn diện của cuộc chiến phòng, chống ma túy, tác hại, hiểm họa của ma túy đối với con người.

Những trang sách với số liệu thống kê cụ thể đã cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về hiểm họa ma túy đang ngày càng đe dọa đến cuộc sống, tính mạng của con người, đi cùng ma túy là bệnh tật và HIV/AIDS. Ma túy đang làm gia tăng tội

phạm, bạo lực, vắt cạn kiệt nguồn nhân lực, làm suy thoái phẩm giá, nhân cách con người, phá hoại sự phát triển bền vững, làm xói mòn các giá trị văn hóa gia đình, đạo đức xã hội. Trưng bày sách đã cho người đọc nhận thức rõ ràng hơn về tác hại, hiểm họa cả trước mắt và lâu dài của tệ nạn ma túy, về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy để cùng tham gia cuộc đấu tranh không khoan nhượng đẩy lùi tệ nạn ma túy. **QUỲNH UYẾN**

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Huoai quản lý gần 17.510 ha rừng bền vững

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Huoai (huyện Đa Huoai) vừa được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng thẩm định Phương án quản lý rừng bền vững với tổng diện tích gần 17.510 ha. Trong đó, gồm 9.957 ha đất rừng phòng hộ đầu nguồn và gần 7.553 ha đất rừng sản xuất.

Cụ thể, đến năm 2030, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Huoai bảo vệ 17.510 ha rừng theo 2 hình thức: 23 nhân sự trực thuộc Ban thực hiện theo chế độ bảo vệ rừng tập trung;

và giao khoán 519 hộ và 2 đơn vị tập thể bảo vệ rừng bằng nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Mục tiêu đặt ra là nhằm phát triển rừng bền vững và tổ chức đồng bộ các hoạt động bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao giá trị phòng hộ; kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và góp phần phát triển bền vững về mặt kinh tế, xã hội và môi trường ở địa phương. **NGUYỄN THI**

Đam Rông...

TIẾP TRANG 4

... Theo bà Phạm Thị Ngũ, huyện Đam Rông với đặc thù là huyện vùng sâu, vùng xa, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi của các em học sinh còn nhiều thiếu thốn. Trong khi đó, trên địa bàn lại có nhiều sông, suối, ao, hồ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra đuối nước cho trẻ em. Chính vì vậy, đơn vị đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh. Đồng thời, tổ chức dạy các lớp bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Hiện, Phòng GDĐT huyện đã phối hợp cùng với các đơn vị, địa phương tổ chức dạy bơi tại 4 điểm gồm: Trường THCS Lê Hồng Phong, Trường THCS Liêng Trang, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện. **HOÀNG SA**